



ประกาศเทศบาลตำบลสนทรายหลวง

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลสนทรายหลวงได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙(๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆเดือน ให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคา กลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป และเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง กองคลัง เทศบาลตำบลสนทรายหลวง ได้มีการดำเนินการจัดทำตามแบบ สขร.๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ จึงขอประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารการเงินของเทศบาลตำบลสนทรายหลวงให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุพจน์ ลีวัฒนชัยกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลสนทรายหลวง ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลสนทรายหลวง

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม

เทศบาลตำบลสี่พันพรายหลวง

วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	โครงการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้นหมู่ 2 บ้านแม่คำว ต.สี่พันพระชนมตรบริเวณสถานบ้านแม่คำว	1,229,000.00	1,229,000.00	e-bidding	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผาปูน วิศวกรรม/1,229,000.-	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผาปูนวิศวกรรม/ 1,229,000.-	เป็นราคาที่เหมาะสม	สัญญาจ้างที่ 132/2563 ลงวันที่ 10 ก.ย. 2563